



# LÂM ĐỒNG

Tòa soạn: 38 QUANG TRUNG - ĐÀ LẠT  
Điện thoại: 3822472 - 3822473  
Fax: 3827608  
E-mail: tsbaolamdong@gmail.com  
SỐ 4804 - THỨ BA NGÀY 6/6/2017

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG - TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN LÂM ĐỒNG

## Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự phiên khai mạc Hội nghị Tương lai châu Á



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự và phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 23.

Tin từ Văn phòng Chính phủ cho biết, sáng 5/6, tại Tokyo, Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự và phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 23.

Chủ đề của hội nghị năm nay là “Chủ nghĩa toàn cầu hóa giữa ngã tư đường - Bước đi tiếp theo của châu Á” với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao và chính khách nhiều nước châu Á cũng như các tập đoàn lớn trên thế giới.

Thủ tướng cho rằng, thực tế lịch sử cho thấy, dù chúng ta ủng hộ hay không ủng hộ toàn cầu

hóa, thì đó vẫn là xu thế tất yếu. Toàn cầu hóa không chỉ là một tiến trình kinh tế mà còn là sự phản ánh những khát vọng vươn xa, những mưu cầu hạnh phúc và chinh phục thử thách của loài người.

Thủ tướng cho rằng châu Á, châu lục lớn nhất thế giới về diện tích và dân số, đa dạng về tôn giáo, văn hóa, sắc tộc với bề dày lịch sử hàng ngàn năm, đang là động lực tăng trưởng chủ chốt trong quá trình toàn cầu hóa...

XEM TIẾP TRANG 8

### NHỚ LỜI BÁC DẠY

Cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy. Nếu dây chuyền không tốt, không chạy thì động cơ dù tốt, dù chạy toàn bộ máy cũng bị tê liệt. Cán bộ là những người đem chính sách của Chính phủ, của đoàn thể thi hành trong nhân dân, nếu cán bộ dở thì chính sách hay cũng không thể thực hiện được.

LỜI NÓI CHUYỆN TRONG BUỔI LỄ BẾ MẠC LỚP BỒ TỬC TRUNG CẤP, NGÀY 10/10/1947, SĐD, T5, TR. 223-224.

## Nguy cơ nợ BHXH thành... nợ khó đòi



Ở Bảo Lộc, bên cạnh những doanh nghiệp chây ì, trực lợi tiền BHXH thì vẫn có những doanh nghiệp làm ăn nghiêm túc và đóng góp một phần không nhỏ vào nguồn ngân sách thành phố. Trong ảnh: Đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến thăm Nhà máy xe tơ II tại xã Đại Lào, TP Bảo Lộc. Ảnh: T.Chu.

TRANG 6

### LẠC DƯƠNG: Quan tâm tạo nguồn phát triển đảng viên trong lực lượng DQTV, DBĐV

Để góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang, thời gian qua, Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lạc Dương đã có chủ trương và giải pháp đẩy mạnh việc phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Qua thực tiễn, những chiến sĩ có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, huấn luyện luôn được quan tâm, bồi dưỡng để sớm đứng vào hàng ngũ của Đảng.

TRANG 2

### Ngộ độc thực phẩm luôn rình rập

TRANG 7

### CHÍNH TRỊ

### Tuổi cao, gương sáng

TRANG 2

### PHÓNG SỰ DỰ THI “LÂM ĐỒNG ĐỔI MỚI - CƠ HỘI ĐỂ PHÁT TRIỂN”

## Mồ hôi trên đồng rau, hoa Đà Lạt



“ Họ là những người làm thuê đến từ rất nhiều tỉnh, thành trong nước đến Đà Lạt làm nhân công nông nghiệp. Bằng đôi tay cần mẫn và sức lao động của mình, họ đang góp phần không nhỏ từ những giọt mồ hôi rơi trên đồng ruộng để có những chuyến rau, hoa Đà Lạt tỏa đi khắp nơi.

TRANG 3

## Tạo môi trường thực tế cho sinh viên

TRANG 4



### VĂN HÓA - XÃ HỘI

Xây dựng nếp sống văn minh ở một phường vùng ven Đà Lạt

TRANG 5



## LẠC DƯƠNG: Quan tâm tạo nguồn phát triển đảng viên trong lực lượng DQTV, DBĐV

Để góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang, thời gian qua, Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Lạc Dương đã có chủ trương và giải pháp đẩy mạnh việc phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), dự bị động viên (DBĐV). Qua thực tiễn, những chiến sĩ có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, huấn luyện luôn được quan tâm, bồi dưỡng để sớm đứng vào hàng ngũ của Đảng.

**T**hượng tá, Lê Minh Tiến - Chính trị viên Ban CHQS huyện Lạc Dương cho biết: Đảng ủy, Ban CHQS huyện luôn chủ động làm tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn triển khai cụ thể việc chọn thanh niên vào lực lượng DQTV, DBĐV; trong đó, chú trọng các trường hợp có lý lịch rõ ràng, phẩm chất chính trị tốt, có trình độ văn hóa và sức khỏe nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự - quốc phòng tại địa phương.

Để tạo nguồn phát triển đảng viên trong lực lượng này, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã chỉ đạo sâu sát Ban CHQS các xã, thị trấn phối hợp với các ngành, đoàn thể ở địa phương để tổ chức nhiều phong trào thiết thực trong cộng đồng, huấn luyện diễn tập sẵn sàng chiến đấu, huy động lực lượng thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, khó khăn để tạo điều kiện cho lực lượng DQTV, DBĐV phấn đấu, rèn luyện, vượt qua thử thách.

**Qua các hoạt động thiết thực này, những DQTV, DBĐV đã nhiệt tình, có tinh thần và trách nhiệm cao trong công việc được các cấp ủy đảng quan tâm, bồi dưỡng để sớm đứng vào hàng ngũ của Đảng.**



Huấn luyện chính trị cho lực lượng DQTV tại Ban CHQS huyện Lạc Dương. Ảnh: Đ.Từ

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, năm 2016, toàn huyện Lạc Dương đã xây dựng được 100% chi bộ quân sự (CBQS) trong lực lượng DQTV. Trong 6/6 CBQS thì có 4 chi bộ có chi ủy, bao gồm: Đạ Nhim, Đạ Sar, Xã Lát, thị trấn Lạc Dương. Theo kế hoạch được giao, năm 2017, việc phát triển đảng viên trong lực lượng DQTV, DBĐV của địa phương là 15 đảng viên. Tính đến thời điểm này, Ban CHQS huyện và các CBQS đã trực tiếp phát triển được 12 đảng

viên (11 DQTV, 1 DBĐV). Riêng năm 2016, đã phát triển được 15 đảng viên trong lực lượng DQTV, DBĐV, vượt 150% kế hoạch được giao.

Trong thời gian qua, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Lạc Dương đã phối hợp tham mưu công tác rà soát để nắm chắc số lượng, chất lượng của lực lượng DQTV, DBĐV nhằm đề ra các biện pháp kịp thời củng cố, bổ sung, hướng dẫn Ban CHQS các xã, thị trấn, các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn chủ

động làm tốt công tác kết nạp công dân vào lực lượng. Thường xuyên xây dựng đội ngũ cán bộ quân sự cơ sở có trình độ, năng lực, đủ khả năng đảm nhiệm tốt công tác theo yêu cầu và đặc điểm cụ thể của từng địa phương, từng đơn vị. Quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của cấp trên về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ của Lạc Dương là 35 thanh niên, đạt 100% chỉ tiêu trên giao; trong đó, chất lượng thanh niên nhập ngũ với tỷ lệ đảng viên là 3 đồng chí (chiếm 8,6%).

Xác định tầm quan trọng công tác xây dựng Đảng trong lực lượng DQTV, DBĐV, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Lạc Dương luôn chú trọng công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng về công tác xây dựng lực lượng, thực hiện nghiêm túc cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quân sự - quốc phòng nói chung và trong lực lượng DQTV, DBĐV nói riêng. Theo chương trình quy định, từ đầu năm đến nay, 77 đồng chí cán bộ phân đội DQTV, dân quân trình sát, hóa học, y tế được tăng cường công tác giáo dục chính trị, trong đó xếp loại giỏi 59/77 đồng chí (chiếm 76,6%), đạt 18/77 đồng chí (chiếm 23,4%).

Thời gian tới, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Lạc Dương tiếp tục tham mưu xây dựng nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ hàng tháng và những tháng cuối năm 2017. Tiếp tục phối hợp với đảng ủy các xã, thị trấn thực hiện tốt quy chế phối hợp xây dựng lực lượng vũ trang cơ sở, nhất là công tác xây dựng Đảng trong lực lượng DQTV, DBĐV, thanh niên sẵn sàng nhập ngũ, xây dựng CBQS trong sạch, vững mạnh, hoàn thành chỉ tiêu phát triển Đảng trong lực lượng. **ĐỨC TỬ**

## Tuổi cao, gương sáng

Hơn 90 tuổi đời, gần 70 tuổi Đảng và hơn 70 năm cống hiến cho cách mạng, nhưng tấm lòng nhiệt huyết được tiếp tục cống hiến của cụ Nguyễn Minh Cầu (Tổ dân phố 13, Phường 2, TP Đà Lạt) vẫn chưa hề vơi.

**M**ột số người dân trong Tổ dân phố 13 cho biết, tuy tuổi cao nhưng đôi mắt vẫn sáng, đôi tai vẫn tỏ và bước chân của cụ Nguyễn Minh Cầu vẫn cần mẫn đến từng nhà để hỏi thăm sức khỏe, tuyên truyền nếp sống văn minh, xây dựng văn hóa ở khu dân cư... Cụ cũng thường xuyên vận động mọi người bảo vệ môi trường, làm đẹp cảnh quan khu phố bằng cách trồng thêm nhiều cây xanh, bỏ rác tập trung đúng nơi quy định. Mặt khác, cụ cũng thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm sống vui, sống khỏe cho các cụ trong khu phố và khuyến họ sống lành mạnh, hạn chế sử dụng rượu, bia, thuốc lá, thường xuyên tập thể dục để có sức khỏe tốt... Có được những điều đó là nhờ cụ luôn lấy tấm gương đạo đức, phong cách của Bác để làm "kim chỉ nam" cho mọi hành động của mình. Cụ Nguyễn Minh Cầu là một tấm gương sáng trong học tập và làm theo Bác.

Là một người con của đất miền Trung nắng gió, hơn 20 tuổi, cụ Nguyễn Minh Cầu đã theo cách mạng, gia nhập quân ngũ và sau đó tham gia công tác tại Trường Sĩ quan Lục quân I (nay là Trường Đại học Trần Quốc Tuấn). Sau khi nghỉ hưu một thời gian, năm 1997, cụ theo con cháu vào Đà Lạt để an dưỡng tuổi già. Tuy



Cụ Nguyễn Minh Cầu. Ảnh: D.Nguyễn

nhiên, với tấm lòng nhiệt huyết, phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", cụ Nguyễn Minh Cầu đã không nghĩ "nghỉ hưu là nghỉ ngơi" mà vẫn tham gia hoạt động công tác xã hội ở địa phương. Cụ đã tham gia công tác đoàn thể và trải qua nhiều vị trí khác nhau sau khi nghỉ hưu.

Khi mới vào thành phố hoa Đà Lạt, cụ Nguyễn Minh Cầu thường trú tại Khu phố 3, Phường 6, thành phố Đà Lạt. Tại đây, cụ được tin nhiệm bầu làm Chi hội trưởng Hội Cựu Chiến binh của phường rồi Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Phường 6... Sau đó, cụ Nguyễn Minh Cầu chuyển sang Phường 2 sinh sống và tiếp tục cống hiến cho công tác đoàn thể với vai trò là Trưởng Ban công tác Mặt trận khu phố, Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh Phường 2; Bí thư Chi bộ khu phố...

Ở vai trò, vị trí nào cụ Nguyễn Minh Cầu cũng nhiệt tình, gương mẫu, nói đi đôi với làm, làm việc một cách chu đáo, cẩn thận, hiệu quả được mọi người tin tưởng, yêu quý, kính trọng.

Khi đảm đương vai trò là Bí thư Chi bộ Khu phố 5, Phường 2, cụ Cầu luôn tìm tòi đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Qua đó, đã giúp cho chi bộ nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh và vững mạnh tiêu biểu, được các cấp ủy đảng khen thưởng. Bản thân cụ cũng đã nhiều năm liền được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Còn ở vai trò là chi hội trưởng người cao tuổi của tổ dân phố, cụ đã rất tích cực trong mọi công việc được giao. Mặc dù tuổi đã cao nhưng khi gia đình hội viên trong chi hội ốm đau, qua đời cụ đều đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ và an ủi kịp thời. Ngoài ra, với vai trò một đảng viên của chi bộ Tổ dân phố 13, trong các buổi sinh hoạt chi bộ, cụ luôn góp ý tích cực cho các đảng viên với tinh thần phê và tự phê để giúp nhau cùng tiến bộ.

Ngoài ra, các phong trào, hoạt động trong tổ dân phố cụ luôn hết lòng, tích cực tham gia và luôn gương mẫu đi đầu đúng với phương châm "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau". Mới đây, cụ Nguyễn Minh Cầu đã bàn giao công tác phụ trách Hội Người cao tuổi của khu phố cho người khác, nhưng cụ vẫn thường xuyên sát cánh để tham mưu, tư vấn, truyền đạt kinh nghiệm cho ban điều hành chi hội mới hoạt động hiệu quả hơn.

Với vai trò là một người cha, người ông trong gia đình, cụ luôn gương mẫu, có lối sống giản dị, thực hành tiết kiệm, động viên, khuyến

bảo con cháu chăm lo học tập, rèn luyện để trở thành người tốt, có ích trong xã hội, thành đạt trong cuộc sống. Bản thân cụ cũng là gương sáng để con cháu noi theo.

Tuy cống hiến cho xã hội, cho công tác cộng đồng rất nhiều nhưng khi nói về những đóng góp của mình, cụ Nguyễn Minh Cầu khiêm tốn chia sẻ: "Có gì đâu, mình còn làm được gì cho xã hội thì mình làm thôi. Bây giờ nhìn đất nước đổi thay phát triển, đời sống của người dân không ngừng được nâng lên là tôi vui rồi. Trong cuộc sống tôi cũng luôn lấy tấm gương đạo đức, phong cách của Bác để học tập và làm theo. Tôi cũng luôn lấy những tấm gương đạo đức của Bác ra để dạy con cháu".

Bà Nguyễn Thị Tuyết - Phó Chủ tịch UBND Phường 2, TP Đà Lạt cho biết: "Cụ Nguyễn Minh Cầu là một tấm gương tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách của Bác cũng như trong phong trào thi đua "Tuổi cao - gương sáng" tại địa phương. Tuy tuổi đã cao nhưng lòng nhiệt huyết, cống hiến cho xã hội của cụ vẫn không hề thuyên giảm. Những ý kiến xây dựng, những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực, cụ thể của cụ Nguyễn Minh Cầu rất có ý nghĩa và đóng góp cho sự phát triển của địa phương".

Với những thành tích đạt được, cụ Nguyễn Minh Cầu đã được Đảng bộ Phường 2 tặng giấy khen là gương điển hình về việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trước đó, cụ cũng được nhận nhiều bằng khen, giấy khen và danh hiệu khác nhau do các cấp, các ngành trao tặng.

**DUY NGUYỄN**



## PHÓNG SỰ DỰ THI “LÂM ĐỒNG ĐỔI MỚI - CƠ HỘI ĐỂ PHÁT TRIỂN”

**Mồ hôi trên đồng rau, hoa Đà Lạt**

Họ là những người làm thuê đến từ rất nhiều tỉnh, thành trong nước đến Đà Lạt làm nhân công nông nghiệp. Bằng đôi tay cần mẫn và sức lao động của mình, họ đang góp phần không nhỏ từ những giọt mồ hôi rơi trên đồng ruộng để có những chuyến rau, hoa Đà Lạt tỏa đi khắp nơi.

**Từ khắp mọi miền**

Trong bộ đồ lao động thùng thình, nón lá trên đầu, khăn che kín mặt tránh nắng, bao tay nhựa dài, Nguyễn Thị Vân đang cầm cúi cắt các đợt cúc trong vườn ươm giống, sắp lại thành bó rồi sau đó chọn cắm vào các khay ươm. Nhìn đôi tay thoăn thoắt trong khi nói chuyện không ai nghĩ rằng cô gái người Nghệ An sinh năm 1994 này đã từng là một sinh viên cao đẳng, đã tốt nghiệp Cao đẳng Tiểu học và Tâm lý học tại Đà Nẵng, về quê tìm việc mãi chưa được nên đành theo người thân thử vào Đà Lạt làm vườn.

Vườn ươm nơi Vân làm là một trong rất nhiều vườn ươm giống hoa nằm trên đất Thái Phiên, Phường 12 - vốn là làng hoa lớn nhất thành phố Đà Lạt hiện nay. Tại đây, có trên 350 ha nhà kính công nghệ cao canh tác rau, hoa, nhiều loại hoa được trồng ở đây để cung cấp cho thị trường trong nước, nhất là hoa cúc và hoa Lily. Vùng đất này rất cần nhân công và là điểm thu hút mạnh lao động từ các tỉnh ngoài vào đây.

“Rất nhiều người trong xã em vào đây làm việc, em vừa vào vài tháng thôi nhưng có người làm ở đây hơn năm, có người cả chục năm, nhiều người ở lại đây lập nghiệp luôn. Em chỉ làm tạm trong lúc chờ xin đi dạy bên Đắc Nông nhưng nếu chưa tìm được việc thì em cứ làm ở đây thôi” - Vân nói.

Trong một khu vườn trồng hoa cúc khác gần đó, chúng tôi gặp một nhóm phụ nữ người Nghệ An đang xuống giống hoa. Người bê khay cây giống, người trồng hoa lên luống, người rải dây tưới cho các luống trong xong... tất cả phối hợp nhịp nhàng, vừa làm vừa chuyện trò vui vẻ. Một thành viên trong nhóm, chị Nguyễn Thị Hồng, 48 tuổi, cho biết họ đều là người cùng quê, vào Đà Lạt làm thuê đã lâu nên rất thạo việc, thành lập nhóm để nhận khoán việc cùng nhau.

“Làm thuê mà, nhổ cỏ, dọn vườn, bón phân, tưới cây, đóng hoa... ai thuê gì làm nấy, thuê cả nhóm thì chung nhau làm nhưng nếu ai thuê ngày riêng từng người cũng làm luôn” - chị Hồng nói.

Trong buổi sáng rong ruổi ở các vườn rau hoa tại Phường 12 chúng tôi còn bắt gặp những người làm thuê từ rất nhiều tỉnh, thành khác, có người từ Cao Bằng xa tí phía bắc, có người ở Hà Tĩnh, từ Huế, Bình Định, Ninh Thuận lên đây; đông nhất có lẽ là người Thanh Hóa và người Hòa Bình.

Anh Phan Thanh Hùng, 36 tuổi - người Ninh Hải, Ninh Thuận cho biết, anh lên đây làm thuê đã hơn 5 năm: “Trước em từng đi biển nhưng rất cực lại nguy hiểm nữa, nhà có người quen giới thiệu nên em lên đây làm việc, lúc đầu chờ hải sản giao cho các nhà hàng, sau đó em qua chờ bông (hoa)” - anh chia bàn tay thô ráp vỗ vào chiếc xe máy cũ đang chạy với bó hoa to tướng cột phía sau.

Anh Hùng cho biết, đó là chiếc xe máy do chủ vừa hoa - nơi anh làm cấp cho những người vận chuyển như anh, đội vận chuyển của anh có 4 - 5 người như vậy. Nhiệm vụ chính của anh hằng ngày là chuyên hoa từ từ vườn về vừa, tại đó sẽ có người khác phân loại đóng hoa vào thùng và sau đó nhóm anh chuyên số hoa đóng thùng này đến các xe tải. Mỗi ngày nhà chủ sẽ cấp 50 nghìn đồng tiền xăng, cơm trưa chủ lo, tháng trả 3,5 triệu đồng, mỗi tuần được nghỉ một ngày, dịp gần tết hay lễ nhiều việc thì phải làm việc cả ngày



Trong vườn ươm giống cúc ở Thái Phiên, TP Đà Lạt. Ảnh: Trúc Ly

lần đêm. “Chờ hoa thì khá nhàn, miễn làm sao chạy cẩn thận, giữ xe, giữ hoa, hoa đất tiền mà té cái thì coi như đi đứt” - anh cho biết vợ và 2 con vừa từ Ninh Thuận lên Đà Lạt thăm anh và hiện cả nhà đang ở phòng trọ chỗ anh thuê. Hầu như vài tuần anh lại đi xe máy về thăm nhà, dịp này con anh nghĩ hè nên vợ đưa lên đây chơi: “Vội lại dưới đó đang nóng lắm” - anh nói.

Một đôi vợ chồng khác, người Thanh Hóa, anh Trần Văn Hoàng, 36 tuổi và chị Hồ Thị Vi, 35 tuổi, cũng đã vào đây làm việc trên 4 năm. Trước đây, anh Hoàng và chị Vi từng là công nhân, đi may nhiều năm ở dưới Bình Dương; khi lập gia đình có con 2 vợ chồng về lại quê sinh sống, nhưng ở quê ít việc, làm ruộng mãi không khá được, chị Vi theo người ở quê vào Đà Lạt làm vườn, ít lâu sau anh Hoàng đưa con nhỏ vào đây cùng đi làm, con đi học. Công việc của anh Hoàng là phụ lắp nhà lưới, nhà sắt, bắc hệ thống tưới nước tự động cho một công ty ở Đà Lạt, còn chị Vi làm thuê tháng tại một nhà vườn trồng rau sạch ở Phường 12, đêm thỉnh thoảng chị còn làm thêm, đi đóng bông cho một vừa hoa. “Chúng tôi đã tích góp được ít vốn để lập nghiệp lại Lâm Đồng, vừa rồi mua được ít đất nông nghiệp trong vùng sâu Đơn Dương, chắc mai một có thêm tiền xuống đó cất ngôi nhà nhỏ rồi làm rau với mọi người thôi” - anh Hoàng nói.

**Một nắng hai sương**

Công việc của những người làm thuê trong các vườn rau, hoa ở Đà Lạt không hề dễ dàng một chút nào, nếu không nói là đầy vất vả.

Như một nông dân chính tông, họ phải cùng chủ vườn dậy sớm, về trễ, phải ra vườn từ tinh mơ để kịp xuống giống, chăm sóc cây, nhổ cỏ, lên luống đất, bón phân cho cây... nhiều lúc phải làm việc luôn trưa giữa trời nắng gắt để xong việc vì sợ chiều mưa. Nếu làm ngoài trời thì mưa cũng phải mặc áo mưa mà làm, làm trong nhà lồng đỡ mưa nhưng lại nóng, ngột ngạt, khó thở, nhất là những lúc cây, hoa trong vườn vừa tưới xong thuốc bảo vệ thực vật, mùi hóa chất xông lên nồng nặc. Nhiều người bảo rằng có bữa về đến nhà trọ thấy chóng mặt, buồn nôn,

cứ năm dài ra, bỏ cả cơm nước. Vay nhưng sáng mai khi người đỡ được chút công việc cần lại phải đi làm, riết rồi quen.

Còn nhà trọ đó là những dãy phòng xây liền kề với nhau, phòng khá chật, chừng 10 - 15 m<sup>2</sup> trong đó vừa kê giường ngủ, vừa kê bếp ăn, linh kinh xoong nồi, áo quần lao động, giày dép, có cả phòng vệ sinh hẹp bên trong, mỗi phòng trọ như thế giá thuê từ 600 - 800 nghìn đồng/tháng. Cũng có những phòng trọ gần đây được xây tiện nghi hơn chút ít với gác gỗ lên cao làm chỗ ngủ, phía dưới làm chỗ sinh hoạt nhưng giá cho thuê cũng đắt hơn, trên 1 triệu đồng/tháng.

Trong một phòng trọ nhỏ như thế ở Phường 12 chúng tôi gặp bà Trần Thị Cá, 48 tuổi, quê Thanh Hóa, đã làm thuê ở Đà Lạt trên 3 năm, bà đang trầm ngâm giặt đồ buổi tối. Bà cho biết nhà có hai đứa con còn đi học, cậu con trai đầu đang học cao đẳng nghề ở Hà Nội, đứa con gái thứ hai học phổ thông đang ở nhà một mình ở quê, chồng bà làm ăn xa đi đâu biệt tích mấy năm nay chẳng liên lạc gì, để xoay xở cho con ăn học một mình bà theo người quen vào đây làm thuê. Bà bảo từ lúc vào Đà Lạt đến nay chỉ quanh quẩn với vườn, nghỉ làm thì tiếc công nên hầu như chẳng đi đâu thăm thú gì ở thành phố du lịch này, mệt quá thì nghỉ một ngày giặt giũ dọn dẹp. Phòng bà ngăn nắp, sạch sẽ nhưng chẳng có truyền hình cùng phương tiện gì giải trí, bà bảo tối làm về mệt chỉ muốn lên giường ngủ cho có sức mai đi làm tiếp, lâu lâu cũng có sang phòng trọ của vợ chồng trẻ người cùng quê kể bên xem ké truyền hình nhưng cũng ít khi. Niềm vui duy nhất của bà là chiếc điện thoại “cục gạch” Nokia cũ kỹ trong túi để khi cần bà liên lạc với con cũng như để mọi người trong nhóm rủ nhau đi làm.

Làm thuê ở đây có nhiều cách: làm ngày, làm tháng hoặc làm khoán. Làm ngày thì giá thuê bình quân khoảng 150 nghìn đồng/ngày, có cơm trưa và xe đưa đón tận vườn. Làm tháng thì người làm được nhà chủ trả công tháng chừng trên 3 triệu đồng, bao cơm ăn và cả chỗ ở. Còn làm khoán thì cả nhóm cùng nhận chung một công việc, chủ vườn giao cho nhóm cả vườn, cứ 1 ha với giá 5 triệu đồng,

cố gắng việc xong trong tuần, xong sớm nghỉ sớm nhưng phải đảm bảo chất lượng.

Theo bà Cá, ngày mới vào bà cũng đi làm ngày, gần đây bà chung nhóm làm khoán, dù mệt hơn nhưng cũng dễ kiếm thêm chút ít. Các nhóm nhận khoán thường lập nhóm theo khả năng làm việc của các thành viên, thông thường những người làm giỏi thành một nhóm, trung bình đi một nhóm để không ai phải gánh phần việc cho ai. Thu nhập từ làm vườn theo bà cũng tạm ổn, trung bình mỗi tháng bà kiếm được khoảng trên dưới 6 triệu đồng, những người làm tốt, khỏe có thể kiếm nhiều hơn, trừ chi phí phòng trọ, ăn uống tiết kiệm bà vẫn còn dư kha khá để gửi cho con.

Dù vất vả nhưng những người làm thuê ở đây như bà Cá, chị Hồng, anh Hùng cho biết họ được nhà chủ hay chủ vườn đối xử rất tử tế. Không chỉ trả công đầy đủ dù làm ngày hay làm tháng, nhiều chủ vườn còn thưởng thêm tiền cho người làm thuê và cho các nhóm nhận khoán khi xong việc trước hạn, có người còn cho rau trong vườn về nhà ăn. Còn các chủ trọ, theo anh Hoàng cũng đối xử rất tốt với người thuê: “Tôi đã ở nhà trọ vài nơi trên Đà Lạt, hầu hết các chủ trọ rất nhẹ nhàng, không gắt gỏng quát nạt nên người trọ thấy dễ chịu”.

**Mùa màng miền đất lạnh**

Tại Lâm Đồng, có 2 nơi thu hút rất đông người làm thuê từ các tỉnh khác đến cư trú và tìm việc làm thường xuyên trong nông nghiệp, đó là Lạc Lâm, Đơn Dương và Phường 12, Đà Lạt.

Riêng tại Phường 12, như ông Nguyễn Văn Ron, Chủ tịch UBND phường cho biết, địa phương những năm gần đây thường xuyên có từ 800 - 1.000 người làm thuê cư ngụ tại phường: “Dù làm rau hay trồng hoa công nghệ cao đều cần rất nhiều nhân công, nhiều gia đình nơi đây thiếu công, nếu không có những người làm thuê sẽ rất khó khăn cho các nhà vườn” - ông Ron khẳng định.

Đông người làm thuê đến cư ngụ như thế nhưng theo ông Ron, trật tự an toàn tại phường lâu nay vẫn đảm bảo, người làm thuê khi đến đây hầu hết đều hợp tác với chính quyền sở tại trong công tác quản lý, rất ít xảy ra các trường hợp trộm cắp, cờ bạc, tranh giành địa bàn làm thuê hay các tệ nạn xã hội. Phương xa cầu thực nên họ sống khá hòa thuận, giúp đỡ nhau trong công việc; nhiều người còn lập gia đình với người địa phương, có người “quen nước quen cái” đã ở lại mua đất, mua nhà sinh sống lập nghiệp làm ăn lâu dài nơi đây.

Và như một chủ vườn hoa ở Phường 12 nhận xét: “Họ cần việc làm, chúng tôi cần họ. Nếu không có họ thì vườn hoa rộng vài hecta này mình tôi làm sao chăm sóc”. Đó là mối quan hệ cộng sinh, cả hai đều rất cần nhau.

Nếu chịu khó đến thăm các vườn rau, hoa trên đất Đà Lạt sẽ thấy thấp thoáng đầu đó bóng dáng lam lũ của những người làm thuê này. Trên bước đường mưu sinh họ đã chọn Đà Lạt - chọn Lâm Đồng như một vùng đất lạnh để kiếm sống, và vùng đất hiền hòa hiếu khách này đã và đang dang tay đón họ như những đứa con của mình. Đó có thể là những người hái cà phê theo mùa trên đất Lâm Hà, Di Linh; đó có thể là người làm thuê một nắng hai sương trên vùng rau Đơn Dương hay đang cặm cụi chăm sóc hoa trong nhà lồng ở Đà Lạt. Dù ở đâu, dù làm gì, họ đã và đang đóng góp không ít công sức để làm cho vùng đất này ngày càng thêm giàu có và thịnh vượng.

Phóng sự: **VIẾT TRỌNG**



### Xuất quân “Học kỳ quân đội”

Trong 8 ngày, từ 3 - 11/6, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đã phối hợp cùng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Trung đoàn 994 (Tà Hine - Đức Trọng) tổ chức chương trình Học kỳ quân đội cho 170 thanh thiếu nhi tuổi từ 12 - 17.

Tham gia khóa học, các em được huấn luyện nhiều nội dung rèn luyện kỹ năng sống, như: 7 tư thế vận động trên chiến trường, 16 động tác võ thể dục, vượt vật cản K91, tìm hiểu truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, tìm hiểu về truyền thống Đoàn và phong trào tuổi trẻ, tìm hiểu các chuyên đề “bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới”, “Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam”, “Môi trường sống, thiên nhiên và chính mình”, “Định hướng cho cuộc đời”, “Ước mơ và thực hiện ước mơ”, “Giá trị của gian khổ”, kỹ năng thuyết trình trước đám đông và kỹ năng sinh hoạt nhóm. Bên cạnh đó, các em sẽ tham gia vào nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ bổ ích: Hội thi kể chuyện “Sáng mãi tên Người”, “Trí tuệ tuổi teen”, sinh hoạt lửa trại “Sáng mãi tình quân dân”, giao lưu văn nghệ “Hát cho yêu thương”, thanh niên với an toàn giao thông, xem phim tư liệu “Chiến tranh Việt Nam 10.000 ngày”... Qua đó, không chỉ rèn kỹ năng sống, khả năng tự lập, giá trị nhân văn, lòng yêu thương, chia sẻ, quan tâm đến người xung quanh; mà còn bồi đắp lý tưởng sống, tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc, trách nhiệm của cá nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. **Q.UYỄN**

### Tổ chức 18 chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ du khách

Nhằm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân và du khách khi đến tham quan Đà Lạt vào dịp hè 2017, Sở VH-TT-DL Lâm Đồng sẽ tổ chức 18 chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Quảng trường Lâm Viên vào các buổi tối thứ bảy và chủ nhật hàng tuần kéo dài trong 2 tháng (tháng 6 và 7). Sở đã giao cho 3 đơn vị thực hiện gồm Trung tâm Văn hóa tỉnh, Đoàn ca múa nhạc Lâm Đồng, Trung tâm Văn hóa TP Đà Lạt, mỗi đơn vị sẽ dàn dựng và biểu diễn 6 chương trình, với những loại hình nghệ thuật như: ca múa nhạc, độc tấu nhạc cụ dân tộc, nhảy hiện đại, diễn tấu dân gian... Mỗi chương trình sẽ mang một màu sắc riêng biệt, độc đáo.

Chương trình mở đầu đã diễn ra vào tối thứ bảy ngày 3/6 vừa qua do Trung tâm văn hóa tỉnh biểu diễn **THÁI AN**

## Hãy “Sống hài hòa với thiên nhiên”

Ngày 5/6, tại huyện Bảo Lâm, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng, Sở TN&MT phối hợp với UBND huyện Bảo Lâm đã tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (5/6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017. Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; ông Trần Văn Hiệp - UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh và Huyện ủy, UBND huyện Bảo Lâm cùng khoảng gần 700 người lao động thuộc các phòng, ban, đơn vị, cơ quan, tổ chức, nhân dân... của huyện Bảo Lâm và Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng.

Thay mặt UBND tỉnh, ông Phan Văn Đa chính thức phát động hưởng ứng Ngày Môi trường (MT) thế giới 2017 với chủ đề “Sống hài hòa với thiên nhiên” nhằm kêu gọi, khuyến khích cộng đồng gắn bó hữu cơ với thiên nhiên, từ đó cảm nhận vẻ đẹp



Các lực lượng ra quân làm sạch môi trường.

cũng như tầm quan trọng đối với cuộc sống; đồng thời chia sẻ, tiếp nối lời kêu gọi bảo vệ Trái đất, bảo vệ mối quan hệ hài hòa và bền vững giữa con người và thiên nhiên. Tại tỉnh Lâm Đồng, diện tích rừng bị chuyển đổi mục đích sử dụng tiếp tục tăng, diện tích rừng nguyên sinh giảm, ô nhiễm MT, sự du nhập của loài ngoại lai xâm hại đã và đang gây ra những tác động không nhỏ tới việc suy giảm tài nguyên đa dạng

sinh học của quốc gia và tác động tiêu cực đến sinh kế của nhiều cộng đồng dân cư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Văn Đa đề nghị các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể quản chúng, tổ chức xã hội và nhân dân toàn tỉnh: 1/ Hãy bảo vệ MT bằng những hành động thiết thực như giữ gìn và bảo vệ nguồn nước cấp cho sinh hoạt, tiết kiệm nước trong mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh

Đồng thời nâng cao trách nhiệm trong việc giữ gìn, quản lý, bảo vệ rừng đầu nguồn, bảo vệ đa dạng sinh học và giảm thiểu tới mức thấp nhất những tác hại đến MT nước, gây ô nhiễm MT; 2/ Áp dụng các giải pháp sáng tạo, sáng kiến trong cách sử dụng và xử lý các sản phẩm và dịch vụ; tạo thói quen tự giác tham gia các hoạt động, phong trào bảo vệ MT, sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên không tái tạo như than đá, dầu mỏ, khí đốt; 3/ Tích cực tham gia vào các hoạt động trồng cây gây rừng, phòng chống cháy rừng...; 4/ Quan tâm, bảo vệ tất cả các loài đang bị đe dọa và có những hành động thiết thực để bảo vệ động, thực vật...

Hưởng ứng phát động của UBND tỉnh, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bảo Lâm đã phát biểu nêu lên những hoạt động cụ thể, thiết thực về trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ MT, bảo vệ thiên nhiên. Sau đó, các đơn vị trong huyện ra quân triển khai cổ động, tuyên truyền và làm sạch MT dọc các tuyến đường, khu dân cư trên địa bàn...

**M.ĐÀO**

## Tạo môi trường thực tế cho sinh viên

Dù mỗi buổi chỉ diễn ra trong thời gian hơn 30 phút nhưng cơ hội được giao tiếp với người bản xứ đã giúp nhiều sinh viên cải thiện rõ rệt các kỹ năng ngoại ngữ của mình.

Xuất phát từ nhu cầu của các bạn sinh viên, từ nhiều năm nay, Trường Đại học Đà Lạt đã phối hợp với Công ty Du lịch tổ chức tour tham quan và giới thiệu về tạo môi trường thuận lợi giúp các bạn sinh viên có cơ hội giao tiếp trực tiếp với người bản xứ.

Thực tế, không phải bạn trẻ nào cũng có cơ hội được tham gia các tour du lịch để gặp gỡ và giao tiếp với người nước ngoài. Nhiều bạn sinh viên nhiều lần có ý muốn tiếp cận người nước ngoài để cải thiện kỹ năng nói, từ vựng... nhưng đa phần tâm lý của khách đi du lịch ở Đà Lạt là muốn có thời gian và không gian để nghỉ dưỡng, họ tỏ ra khá khó chịu nếu có người lạ tới bắt chuyện làm phiền.

“Hoạt động của Câu lạc bộ tiếng Anh Trường ĐH Đà Lạt không giới hạn độ tuổi cũng như việc bạn là sinh viên các trường ngoài. Vẫn có những anh chị đã đi làm hay những em đang học phổ thông tham gia hoạt động của CLB mỗi tuần”, Nguyễn Minh Nhân (Sinh viên năm 2 ngành Nhật Bản học), trưởng nhóm giới thiệu.

Hoạt động này của CLB diễn ra thường xuyên, tập trung vào thời gian đầu và giữa học kỳ để có thể thu hút đông đảo các bạn sinh viên tham gia. Mỗi tour có khoảng từ 15 - 20 khách du lịch, và tùy theo lượng sinh viên tham gia mà phân chia các bạn đi cùng để hướng dẫn, trò chuyện cùng khách, và cũng có sự kèm cặp giữa các bạn giao tiếp tốt và những bạn yếu, mới tham gia lần đầu.

CLB cũng thiết lập một trang facebook để thông báo lịch đón tiếp các đoàn để các bạn thành viên đăng



Hoạt động này  
bổ trợ rất nhiều  
cho ngành học  
của Hoàng Việt.

Ảnh: H.T

ký tham gia, và dựa vào đó Nhân sẽ là người bố trí lượng sinh viên phù hợp với số lượng khách trong đoàn đến tham quan. Chị Lê Thị Phương (công tác tại Trung tâm Y tế TP Đà Lạt) cũng thường xuyên tham gia hoạt động của CLB để cải thiện khả năng giao tiếp của mình. Chị cũng nhận thấy khả năng của mình được cải thiện rất nhanh. Ban đầu chị cũng khá rụt rè nhưng chỉ sau 3 buổi đã mạnh dạn hơn. Kinh nghiệm của chị là hãy cứ nói thật nhiều, vì đa phần khách đều biết được các bạn tham gia trong vai “hướng dẫn viên” như thế này đều là sinh viên hoặc những bạn trẻ muốn cải thiện ngoại ngữ nên đôi khi chỉ cần nói thật nhiều, cố gắng diễn tả cả bằng các động tác cơ thể thì nhiều người đoán được và giúp mình đưa ra một câu nói chính xác.

Còn đối với Nguyễn Hoàng Việt (sinh viên năm 3 ngành ngôn ngữ

Anh) thì đây là cơ hội bổ trợ trực tiếp cho ngành học. “Lần đầu tiên được gặp mặt và trò chuyện trực tiếp như vậy, mình mừng lắm. Những từ không biết mình cần thận trọng tra từ điển, học thêm được nhiều từ mới. Mình cũng trang bị thêm một số hiểu biết về du lịch, đặc trưng của Đà Lạt để tự tin hơn khi có người hỏi về vấn đề này”, Việt tâm sự.

Không chỉ giới thiệu về trường, đây cũng là dịp để các bạn có thể trao đổi và tìm hiểu thêm về văn hóa, cuộc sống ở nước bạn, đồng thời được những người khách đó sửa lỗi về phát âm, ngữ điệu... Nhân cho biết: Khách tham quan đa phần là giáo viên, công chức đã về hưu nên thường tỏ ra rất thông cảm với những bạn mới, ngoài việc sửa lỗi trong giao tiếp thì nhiều người còn thường xuyên dành những lời

khen, tạo thêm động lực cho sinh viên tiếp tục tham gia trong những lần sau. Không ít sinh viên năm nhất khá yếu nhưng chỉ sau 3 - 5 tháng kiên trì và tự nỗ lực thì đã hoàn toàn tự tin đón và trò chuyện với khách một mình.

Theo Minh Nhân, rất nhiều sinh viên của trường và các trường ngoài đăng ký tham gia vào hoạt động này của CLB nhưng không phải ai cũng có thể theo đến cùng. Để có được thành quả thì cần phải thường xuyên tham gia, đồng thời tự bản thân cũng phải tìm tòi để nâng cao dần vốn từ ngữ của mình thì mới có thể tự tin trong giao tiếp. Nhóm trên facebook có hàng trăm thành viên, tuy nhiên không nhiều bạn có thể tham gia thường xuyên vì công việc và lịch học. Nhiều bạn vì tình huống mới có thể tham gia nên cũng không đủ tự tin, rồi sau đó cũng bỏ dần.

**HỒNG THẨM**



# Xây dựng nếp sống văn minh ở một phường vùng ven Đà Lạt

**Phường 7, Đà Lạt nằm trải dài gần 10 km từ trục đường Xô Viết Nghệ Tĩnh vào thị trấn Lạc Dương, thôn Măng Lin, Khu Du lịch Thung lũng Vàng. Cư dân phân bố rộng, không tập trung, gần rừng, nên phong trào xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị cũng trải qua một quá trình vận động rất dài để đạt được thành quả như hôm nay - phường đạt chuẩn văn minh đô thị.**

**T**oàn phường có 3.332 hộ dân, 15.502 nhân khẩu, đa số là nông dân sản xuất nông nghiệp với các loài cây chủ lực là rau, hoa và dâu tây. Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, với định hướng đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao, Đảng bộ, chính quyền Phường 7 luôn quan tâm đến công tác xây dựng nếp sống văn minh đô thị, tạo sự chuyển biến tích cực của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường trong việc thực hiện nếp sống lành mạnh, phát huy chuẩn mực hành vi ứng xử văn hóa mang phong cách người Đà Lạt hiền hòa, thanh lịch, mến khách. Trên tinh thần đó, trong những năm qua, việc xây dựng văn minh đô thị ở Phường 7 trở thành phong trào sâu rộng, được nhân dân đồng thuận hưởng ứng mạnh mẽ.



**Một góc Phường 7 xanh, sạch, đẹp.**

Ảnh: Q.U

Xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh làm nền tảng cơ sở vững chắc cho phong trào luôn được đặt lên hàng đầu. Nhiều năm liền Đảng bộ phường đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, trong đó 18/23 chi bộ trong sạch vững mạnh, không có chi bộ yếu kém. Các đoàn thể chính trị hoạt động có hiệu quả, đạt nhiều danh hiệu thi đua. Cán bộ, đảng viên luôn gương mẫu thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa, không vi phạm các tệ nạn xã hội, không uống rượu bia trong giờ làm việc và buổi trưa của các ngày làm việc; đoàn kết với nhân dân giúp đỡ nhau phát triển sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Sản xuất nông nghiệp được duy trì và phát triển theo hướng ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao gắn với đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trong đó sản xuất nông nghiệp là 1.074 ha. Duy trì đàn gia súc với 253 con trâu, bò; 515 con heo; đàn gia cầm khoảng 20.000 con gà; giá cả, đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp thời gian qua tương đối ổn định.

Bên cạnh các hộ nông dân sản xuất lẻ, trên địa bàn phường đã có 5 hợp tác xã, 1 chi nhánh hợp tác xã vận tải, 15 tổ hợp tác và 10 hộ cá nhân sản xuất, kinh doanh có hiệu quả theo hướng VietGAP. Bộ mặt đô thị đã thực sự thay đổi, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, nhân dân đã đóng góp xây dựng 13 công trình đường dân sinh với số tiền 12,5 tỷ đồng; trong đó tổ 1 Đất Mới đã triển khai làm đường dân sinh với kinh phí 6,7 tỷ đồng (trong đó, người dân đóng góp 3,35 tỷ đồng). Nhân dân các tổ 2 Đa Thành, 1 - 3 Cao Bá Quát đã đầu tư

lắp đặt đèn chiếu sáng phục vụ việc đi lại thuận lợi về đêm.

100% công trình công cộng xây mới đúng quy hoạch, có kiến trúc hài hòa, đảm bảo quy chuẩn. Các quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết đô thị được niêm yết công khai tại UBND phường và các tổ dân phố. Duy trì tốt công tác cải cách hành chính, việc công khai tài chính, thuế, công trình xây dựng cơ sở hạ tầng được thực hiện đến tổ dân phố. Niêm yết chế độ, chính sách, các quy định về thủ tục hành chính rõ ràng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến giải quyết công việc; lãnh đạo phường và cán bộ chuyên môn thực hiện tiếp dân theo định kỳ chiều thứ năm hàng tuần.

**Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa không ngừng được nâng cao chất lượng, việc đăng ký GĐVH và bình xét danh hiệu GĐVH được thực hiện theo đúng quy trình, đi vào thực chất.**

Trong năm qua, 16/17 tổ dân phố đã được UBND TP Đà Lạt công nhận đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa. Hiện nay, 17/17 tổ dân phố đều có địa điểm sinh hoạt cộng đồng, các khu dân cư đều vận động nhân dân thường xuyên nâng cấp cơ sở hạ tầng đô thị và gìn giữ môi trường. Thường xuyên kiểm tra các đoạn "suối không rác", các tuyến đường trên địa bàn. Duy trì ngày "Chủ nhật xanh" đều đặn hàng tháng vận động các cơ quan, đơn vị, trường học, tổ dân phố và nhân dân ra quân tổng

vệ sinh, thu gom rác thải, nạo vét mương, suối, cống rãnh, phát quang bụi rậm tại các nhánh đường trong dân đảm bảo môi trường sống xanh sạch, đẹp. 17 tổ dân phố đều có tổ tự quản vệ sinh môi trường và có kế hoạch hoạt động cụ thể. Xuất hiện nhiều mô hình bảo vệ môi trường mang lại hiệu quả kinh tế như: ông Vũ Đình Phúc đã sáng chế ra hệ thống xử lý rác thải phế phẩm nông nghiệp làm phân sinh học bón cho rau, hoa được TW khen thưởng; mô hình "tiết kiệm xanh" của Chi hội phụ nữ Thánh Mẫu đang hoạt động hiệu quả, hàng năm thu lợi hơn 70 triệu đồng được sử dụng vào hoạt động từ thiện. 98,85% người dân dùng nước hợp vệ sinh; hệ thống chiếu sáng đô thị đạt tiêu chuẩn.

Các công trình công cộng được quản lý, khai thác, sử dụng đúng mục đích, đảm bảo phục vụ lợi ích công cộng; không lấn chiếm, không sử dụng diện tích đất công và công trình công cộng để thương mại và làm nhà ở. Đời sống nhân dân đổi thay, nhà cửa được xây dựng, cải tạo, chỉnh trang góp phần làm đẹp kiến trúc đô thị.

Hàng năm, 99% hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, trong đó 92,8% hộ gia đình đạt danh hiệu GĐVH, 13,8% hộ đạt GĐVH tiêu biểu, 16/17 khu dân cư văn hóa, 100% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

Các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao trong phường phát triển mạnh mẽ, đoạt được nhiều giải thưởng trong các liên hoan, giải đấu do thành phố tổ chức. 5 CLB được duy trì hoạt động thường xuyên gồm CLB văn nghệ, CLB tuổi trẻ phòng chống tội phạm, CLB cựu quân

nhân, CLB bóng đá Thanh Phát Đạt, CLB thơ ca đã mang lại giá trị tinh thần lớn cho các tầng lớp nhân dân.

Từ sách pháp luật và điểm công nghệ thông tin của phường luôn cung cấp kịp thời phục vụ cho người dân trong việc truy cập thông tin về lĩnh vực nông nghiệp. Trong 2 năm đã xây 1 nhà tình nghĩa tặng mẹ VNAH và 6 nhà tình thương cho những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 288 trẻ em dưới 6 tuổi; vận động 10.770 người tham gia BHYT tự nguyện, đạt 76,2%. Năm 2015, cả phường còn 15 hộ nghèo, 31 hộ cận nghèo; 4 hộ nghèo được hỗ trợ vốn đầu tư sản xuất rau, hoa, chăn nuôi bò với số tiền 61,8 triệu đồng; đến nay, giảm còn 12 hộ nghèo và 32 hộ cận nghèo.

Trên địa bàn phường không có điểm karaoke, có 87 nhà trọ, 4 cơ sở lưu trú, 2 khách sạn, 2 nhà hàng phục vụ ăn uống; các cơ sở kinh doanh thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, thường xuyên được kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế.

Ông Phan Cảnh Thiện - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường cho biết: Phong trào xây dựng văn hóa văn minh đô thị của Phường 7 đã đạt kết quả đáng khích lệ như việc quản lý xây dựng quy hoạch kiến trúc, chỉnh trang đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường, đặc biệt là việc vận động nhân dân trong việc thu gom và xử lý rác thải nông nghiệp. Phong trào có sức lan tỏa không ngừng động viên nhân dân thi đua lao động sản xuất, làm thay đổi mọi mặt cuộc sống và gìn giữ nét đẹp văn hóa con người Đà Lạt.

**QUỲNH UYÊN**

## ĐÀ LẠT: Trồng 1.100 cây thông

Nhân Ngày Môi trường thế giới 5/6, sáng ngày 4/6, Thành Đoàn Đà Lạt đã phối hợp cùng Hạt Kiểm lâm thành phố, UBND Phường 7 tổ chức ra quân trồng cây trên đồi Măng Lin (Phường 7, TP Đà Lạt) với sự tham dự của 300 đoàn viên, thanh niên đến từ các cơ sở Đoàn trực thuộc.

Đây là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của thế hệ trẻ về môi trường, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, vai trò của đa dạng sinh học, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển du lịch sinh thái, du lịch bền vững; nâng cao trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong việc chăm sóc, bảo vệ môi trường sống. Đây cũng là công trình thanh niên có ý nghĩa thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Đà Lạt lần thứ XI sẽ diễn ra vào cuối tháng 6 này.

Sau lễ ra quân, hơn 1.100 cây thông đã được trồng với quy cách hàng cách hàng 3 m phủ xanh diện tích hơn 4 ha đồi. Với tinh thần trồng cây nào, sống cây ấy, đoàn viên, thanh niên đã thể hiện trách nhiệm trồng đúng quy cách nhằm đảm bảo chất lượng rừng trồng.

**Q.UYÊN**

## Đạ Huoai giải quyết trực tuyến 10 thủ tục hành chính

Chính thức từ ngày 1/5/2017, huyện Đạ Huoai bắt đầu tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 3, giải quyết 10 thủ tục hành chính trên địa bàn.

Cụ thể, từng thủ tục hành chính gồm: điều chỉnh; gia hạn; cấp giấy phép xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà ở riêng lẻ; cấp giấy phép kinh doanh karaoke; cấp các giấy chứng nhận kinh tế trang trại; đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu; thuốc lá; đăng ký quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân; khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ chuyên đề, chương trình công tác, các cuộc vận động. Tổ chức, cá nhân đăng ký hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 ở huyện Đạ Huoai với các bước: Truy cập địa chỉ: <http://motcua.lamdong.gov.vn>; chọn ô "cơ quan huyện Đạ Huoai"; đăng ký dịch vụ công; điền vào mẫu tờ khai trực tuyến; đính kèm các tài liệu liên quan...

**MẠC KHẢI**

## Hơn 110 võ sinh dự kỳ thi thăng đẳng Taekwondo

Sáng 4/6, tại Nhà Thiếu nhi TP Bảo Lộc, Liên đoàn Taekwondo tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức kỳ thi thăng đẳng cấp Quốc gia lần thứ I năm 2017.

Tham gia kỳ thi có hơn 110

võ sinh đến từ các câu lạc bộ Taekwondo của các huyện, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh, gồm: Lâm Hà, Đức Trọng, Di Linh, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, TP Đà Lạt và TP Bảo Lộc.

Ở kỳ thi thăng đẳng này, các võ sinh phải thực hiện 4 phần thi theo tiêu chuẩn Quốc gia từ 1 đẳng đến 3 đẳng (tương ứng từ 6 đến 25 tuổi), gồm: Kỹ thuật căn bản, quyền (quyền quy định và

bài quyền tự chọn), đối luyện (đấu luyện và đối kháng) và phần thi thể lực công phá.

Kết thúc kỳ thi, cả 3 đẳng có trên 80% võ sinh được cấp bằng theo tiêu chuẩn Quốc gia.

**K.PHÚC**



# Nguy cơ nợ BHXH thành... nợ khó đòi

**Bảo Lộc là trung tâm công nghiệp của tỉnh Lâm Đồng, nhưng tình trạng các doanh nghiệp nợ đọng tiền Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tại đây lại đang có chiều hướng gia tăng. Trong khi đó, việc thu hồi nợ BHXH gặp rất nhiều khó khăn.**

Bà Bùi Thị Thanh, Giám đốc BHXH TP Bảo Lộc, cho biết: “Tính đến cuối tháng 5 năm 2017, tổng số nợ BHXH (từ 6 tháng trở lên) của các đơn vị và các doanh nghiệp trên địa bàn TP Bảo Lộc hơn 20 tỷ đồng. Trong đó, 17 tỷ đồng nợ đọng BHXH thuộc về các doanh nghiệp lớn”.

Theo bà Thanh, dẫn đầu danh sách này là Công ty TNHH Tâm Châu, nợ trên 4,5 tỷ đồng; kế đến, Công ty TNHH Kimono Japan, nợ hơn 4,1 tỷ đồng, Công ty Sản xuất kinh doanh hàng xuất nhập khẩu Nam Phương Bảo Lộc nợ trên 2,3 tỷ đồng, Công ty TNHH Bá Thiên Bảo Lộc nợ hơn 1,6 tỷ đồng, Công ty TNHH Sông Thương 2 nợ gần 1,6 tỷ đồng... Ngoài ra, tại TP Bảo Lộc, còn có một số doanh nghiệp nợ đọng BHXH với khoản tiền lớn, như: Công ty VICOTEX Bảo Lộc nợ trên 439 triệu đồng, Công ty TNHH TM DV KT và XD Thụ Hoàng Bảo Lộc trên 437 triệu đồng, Công ty TNHH Chánh Phát Tâm Châu Bảo Lộc nợ hơn 300 triệu đồng, Công ty TNHH An Cư Bảo Lộc nợ gần 300 triệu đồng. Thậm chí, Trường Mầm non Bá Thiên nợ BHXH số tiền trên 207 tỷ đồng và Công ty TNHH Kim Long còn nợ số tiền gần 168 triệu đồng... Hầu hết các doanh nghiệp nêu trên đều nợ BHXH kéo dài trong nhiều năm nay.

**“Thực tế thì đây là một cách chiếm dụng vốn bất hợp pháp”, bà Thanh khẳng định.**

Biết là bất hợp pháp, nhưng không ít doanh nghiệp vẫn cố tình chây ì, tìm đủ mọi cách đối phó, trục lợi trên khoản tiền này để đầu tư sản xuất, kinh doanh. “Do vi phạm Luật BHXH, những năm qua, không ít doanh nghiệp tại TP Bảo Lộc đã bị cơ quan



Ở Bảo Lộc, bên cạnh những doanh nghiệp chây ì, trục lợi tiền BHXH thì vẫn có những doanh nghiệp làm ăn nghiêm túc và đóng góp một phần không nhỏ vào nguồn ngân sách thành phố. Trong ảnh: Đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến (thứ hai, phải qua) thăm Nhà máy xe tơ II tại xã Đại Lào, TP Bảo Lộc. Ảnh: T.Chu

BHXH khởi kiện ra TAND TP Bảo Lộc. Song, việc giải quyết của các cơ quan pháp luật cũng chỉ mang tính chất chiếu lệ” - ông Trần Anh Phú, cán bộ kiểm tra BHXH TP Bảo Lộc, cho hay. Cũng theo ông Phú, sở dĩ nói “mang tính chất chiếu lệ”, là vì sau khi bị khởi kiện, các doanh nghiệp chỉ đóng số tiền nợ đọng BHXH tính đến thời điểm khởi kiện ra tòa (thậm chí không thêm đóng), rồi lại tiếp tục nợ phát sinh. Đơn cử như trường hợp Công ty TNHH TM DV KT và XD Thụ Hoàng bị BHXH TP Bảo Lộc khởi kiện ra TAND TP Bảo Lộc năm 2014, nhưng công ty này chỉ trả nợ BHXH được hơn 260 triệu đồng, sau đó số nợ mới lại không chịu chi trả. Tương tự, Công ty TNHH Bá Thiên Bảo Lộc bị BHXH TP Bảo Lộc khởi kiện ra TAND TP Bảo Lộc năm 2012 và đã được TAND TP Bảo Lộc giải quyết, thế nhưng đến nay vẫn chưa trả nợ BHXH, hoặc Công ty TNHH Tâm Châu cũng đã bị khởi kiện

nhưng TAND TP Bảo Lộc chưa xét xử nên các khoản nợ BHXH cứ thế tiếp tục tăng, hay Công ty TNHH Kimono Japan bị khởi kiện ra tòa năm 2014 nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa xử lý dứt điểm được... Nợ đọng tiền BHXH càng ngày càng tăng, trong khi theo quy định của Luật BHXH hiện hành, cơ quan BHXH không còn chức năng và quyền khởi kiện ra tòa đối với hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, mà chỉ dừng lại ở việc kiểm tra chuyên môn ngành, đôn đốc, nhắc nhở. Quyền khởi kiện ra tòa đối với hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, theo Luật BHXH hiện hành, được giao cho Liên đoàn Lao động cùng cấp. Trong khi đó, thủ tục khởi kiện cũng hết sức rối rắm, theo bà Thanh thì “quy định này đang gây khó cho cơ quan BHXH”. Thật vậy, trước kia, khi cơ quan BHXH còn quyền khởi kiện ra Tòa án, việc đòi nợ BHXH đã gặp rất nhiều khó

khăn. Nay, quyền khởi kiện giao cho Liên đoàn Lao động, chắc chắn việc truy thu nợ BHXH là việc cực kỳ gian nan. Điều này giải thích vì sao từ đầu năm 2017 đến nay, mặc dù BHXH TP Bảo Lộc đã tiến hành rà soát, tổng hợp danh sách các đơn vị, các doanh nghiệp nợ BHXH, sau đó phân loại tính chất nợ (theo số tiền, thời gian nợ...), rồi phân công cán bộ chuyên quản bám sát các đơn vị còn tồn đọng nợ để đôn đốc, vận động thu nợ cũng như đã đề xuất với các ngành chức năng của TP, của tỉnh có biện pháp chi đạo, giải quyết nợ BHXH tồn đọng, thế nhưng số nợ BHXH tại TP Bảo Lộc vẫn không giảm mà có chiều hướng gia tăng. Rõ ràng, nếu không có sự tháo gỡ từ phía chính sách, cộng thêm sự phối hợp giữa các ngành thiếu đồng bộ, thì việc thu hồi nợ đọng tiền BHXH là không thể. Và, lúc đó, nợ BHXH có nguy cơ trở thành... nợ khó đòi!

**TRINH CHU**

## Di Linh mới thực hiện được 42% kế hoạch thu ngân sách

Trong tháng 5, huyện Di Linh thu ngân sách được 10,5 tỷ đồng; nâng tổng thu ngân sách do địa phương quản lý trong 5 tháng đầu năm 2017 hơn 50 tỷ đồng, mới đạt 42,4% kế hoạch cả năm. Trong đó, thuế và phí thu được 32,8 tỷ đồng, đạt 45,5% kế hoạch; thu từ đất 13 tỷ đồng, đạt 35,5% kế hoạch; thu bằng biện pháp tài chính 4,6 tỷ đồng, đạt 47% kế hoạch cả năm.

Với mức thu ngân sách địa phương nói trên còn đạt thấp, mặc dù ngay từ đầu năm, Huyện ủy và UBND huyện Di Linh đã tập trung chỉ đạo; Chi Cục Thuế và các ngành liên quan cùng các xã, thị trấn đã tích cực phối hợp trong việc quản lý các nguồn thu, chống thất thu và tập trung thu nợ còn tồn đọng. Do vậy, tại cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2017 mới đây, UBND huyện đã dành nhiều thời gian tập trung bàn các giải pháp quản lý và thu ngân sách địa phương. Huyện phấn đấu đến 30/6, mức thu ngân sách phải đạt tối thiểu từ 50% kế hoạch trở lên; đồng thời, thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính, chấn chỉnh việc quản lý và sử dụng ngân sách đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả.

**XUÂN LONG**

## Đà Lạt tưới cỏ, hoa từ 12-60 lần/năm

Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt vừa được giao đầu tư tưới nước thâm cỏ công viên công cộng trên địa bàn với 12 lần/năm.

Trong đó, tưới thâm cỏ bằng bơm điện trên tổng diện tích hơn 28.000 m<sup>2</sup> của các công viên dưới chân đèo Prenn, Yersin và Nguyễn Thị Minh Khai.

Tưới thâm cỏ bằng xe bồn với diện tích hơn 3.450 m<sup>2</sup> ở các tiểu công viên Hải Thượng - Đoàn Thị Điểm; Phạm Ngũ Lão, Trần Hưng Đạo - 3 Tháng 4; đầu đường Bến xe liên tỉnh; bồn bình ngã 5 Đại học; công viên Dinh II; ngã ba Yersin - Trần Quốc Toàn.

Các công viên Chợ Đà Lạt; đối diện UBND tỉnh Lâm Đồng; ngã ba Chùa; Bùi Thị Xuân; Nguyễn Du - Quang Trung với tổng diện tích gần 7.000 m<sup>2</sup> được tưới thâm cỏ bằng phương pháp thủ công.

Việc tưới bồn cỏ công viên ở Đà Lạt được thực hiện với 60 lần/năm. Cụ thể, tưới bằng bơm điện, xe bồn và phương pháp thủ công trong năm 2017 phải hoàn thành trên các diện tích lần lượt là gần 20.00 m<sup>2</sup>, hơn 13.000 m<sup>2</sup> và 4.700 m<sup>2</sup>.

**MAC KHAI**

## Thiệt hại 400 tỷ đồng vì bọ xít muỗi hại điều

Ông Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng cho hay, thiệt hại do bọ xít muỗi trên cây điều ước tính lên tới con số 400 tỷ đồng. Ngoài ra, bọ xít muỗi còn gây hại trên một số cây ăn trái như sầu riêng, măng cụt, chôm chôm. Tổng diện tích điều bị thiệt hại 29.245 ha, trong đó 18.120 ha nhiễm nặng. Ngoài ra, diện tích cây ăn trái khác bị thiệt hại gồm sầu riêng 2.339 ha, măng cụt 131 ha và chôm chôm 26 ha. Đến nay, dịch bọ xít muỗi trên cây điều đã cơ bản được khắc phục. Tuy nhiên, do dịch bọ xít muỗi xảy ra đúng vào thời điểm ra hoa của cây điều nên mức độ thiệt hại của dịch đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, thu nhập của người dân trong vùng ba huyện phía Nam Lâm Đồng. Sản lượng điều năm 2017 gần như mất trắng, ước tính chỉ đạt khoảng 3.000 tấn, bằng 18% so với kế hoạch.

**D.Q**

## Đam Rông xử lý 36 vụ vi phạm Luật QLBV rừng

Hạt Kiểm lâm huyện Đam Rông cho biết, 5 tháng đầu năm 2017, qua tuần tra, kiểm soát, Hạt đã phát hiện, lập biên bản vi phạm 35 vụ vi phạm lâm luật, giảm 13 vụ so với cùng kỳ năm 2016. Sau khi lập biên bản vi phạm, Hạt đã tiến hành xử lý 36 vụ, trong đó,

chuyên cơ quan điều tra xử lý hình sự 6 vụ, xử phạt hành chính 30 vụ, với số tiền 245,25 triệu đồng, tịch thu 20,967 m<sup>3</sup> gỗ các loại. Bên cạnh các vụ vi phạm lâm luật nói trên, trên địa bàn huyện Đam Rông đã xảy ra 3 vụ cháy rừng tại tiểu khu 65, tiểu khu 106

và tiểu khu 109, thuộc địa phận xã Đa Tông, do Ban QLR Sêrêpôk quản lý, gây thiệt hại 18,29 ha rừng trồng thông 3 lá.

Cùng với việc tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các vụ vi phạm lâm luật, Hạt Kiểm lâm huyện Đam Rông đã tổ chức cho

24 hộ dân đăng ký trồng rừng 30a, với diện tích 33 ha và hiện đã xử lý thực bì 12 ha và triển khai công tác trồng cây nhân dân năm 2017 với 4.939 cây, trồng rừng phân tán và cây che bóng mát với 2.760 cây.

**HOÀNG ĐẠI HUYNH**

## Di Linh phát hiện 1 vụ trồng 849 cây cần sa

Ngày 2/6/2017, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của Công an huyện Di Linh đã kiểm tra tại vườn nhà ông Hoàng Văn Trọng (sinh năm 1969), thường trú tại xã Hòa Ninh. Qua đó, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm

về ma túy đã phát hiện 849 cây cần sa do ông Trọng trồng trên diện tích gần 150 m<sup>2</sup>. Sau khi nhổ bỏ, niêm phong và chờ xử lý tiêu hủy, số cần sa tươi này được xác định có trọng lượng hơn 27 kg.

Ông Hoàng Văn Trọng khai nhận, do vườn nhà ở xa khu trung tâm xã, ông đã trồng số cần sa này để khi thu hoạch, phơi khô đem bán kiếm tiền. Và để bảo vệ số cần sa này, ông đã đầu nối điện vào hàng rào kẽm

quanh vườn.

Mặt khác, khi khám xét nơi ở của ông Trọng, lực lượng chức năng còn phát hiện và thu giữ hơn 2 kg cần sa khô đã đóng gói và 2 khẩu súng tự chế.

**X.LONG**



# Ngộ độc thực phẩm luôn rình rập

Dân gian có câu “Bệnh từ miệng mà vào...” nhưng việc kiểm soát những thứ ăn vào để không gây ra bệnh tật ngày càng khó khăn do quá trình tích tụ các độc chất gây bệnh kéo dài qua nhiều năm. Nhưng cũng có trường hợp ăn thực phẩm gây bệnh tức thì gọi là tình trạng ngộ độc thực phẩm (NĐTP) cấp tính. Mỗi lo ngại NĐTP hiện nay là nhiều người cùng ăn và cùng mắc, vì vậy, mục tiêu của tỉnh giai đoạn 2017 - 2020 là không có vụ NĐTP cấp tính từ 30 người mắc trở lên, tỉ lệ mắc NĐTP cấp tính trong các vụ NĐTP được ghi nhận dưới 9 người/100.000 dân.



**Đảm bảo ATTP phòng chống ngộ độc thực phẩm vì sức khỏe nguồn nhân lực.**

Trong ảnh: Khoảng 1.000 người dự lễ phát động Tháng hành động vì ATTP năm 2017 tại Khu Hòa Bình - Đà Lạt. Ảnh: D.Hiến

## NĐTP hay chỉ nghi NĐTP?

Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh ghi nhận: Cuối tuần qua (3/6), vào viện điều trị các triệu chứng NĐTP có 2 đoàn khách du lịch đến Đà Lạt (1 đoàn của Bệnh viện Nhi Đồng TP Hồ Chí Minh, 1 đoàn khách Myanmar). Đoàn khách TP Hồ Chí Minh chủ yếu là người già, trẻ em, phụ nữ đi du lịch có 48 người thì có 13 người có biểu hiện rối loạn tiêu hóa khi nhập viện điều trị, chủ yếu chữa rối loạn tiêu hóa, rồi họ về ngay, đến ngày 4/6 theo dõi không thấy ai nhập viện lại. Cơ quan chuyên môn y tế không lấy được mẫu bệnh phẩm (chất nôn, phân), điều tra các bữa ăn nguyên nhân của đoàn khách này thì hơi nhiều và cũng có nhiều đoàn khác ăn tại các cơ sở này nhưng không bị gì, nên y tế không lấy được mẫu thức ăn.

Một đoàn nữa là khách du lịch người Myanmar có 41 người, khi nhiều người có biểu hiện rối loạn tiêu hóa thì lên nhập viện khám 28 người, có 6 người truyền nước xong thì ra viện ngay. Vụ du khách nước ngoài nhập viện do rối loạn tiêu hóa, cơ quan chuyên môn y tế cũng không lấy được mẫu bệnh phẩm do các bệnh nhân không có các triệu chứng nôn mửa, đi ngoài tại bệnh viện. Tuy nhiên, ngành y tế cũng đã lấy mẫu một số thức ăn tại các nhà hàng mà thực khách đã dùng.

Theo BSKII Bùi Văn Độ - Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh cho biết: Cả 2 vụ này, kết luận ban đầu là theo dõi NĐTP nhưng không rõ nguyên nhân. Chưa thể kết luận được NĐTP vì bữa ăn xảy ra ở nhiều nơi, chỉ dựa vào triệu chứng rối loạn tiêu hóa. Chẩn đoán NĐTP phải có 6 câu trả lời: Kết quả gây ngộ độc, bữa ăn gây ngộ độc, thức ăn gây ngộ độc, căn nguyên gây ngộ độc (phải xét nghiệm được chứ bây giờ kết luận không có chứng cứ, cũng như lấy mẫu xét nghiệm dương tính)...

BSKII Nguyễn Đức Thuận - Giám đốc BVĐK tỉnh cho biết: Bệnh viện đã tiếp nhận 28 trường hợp khách Myanmar đi du lịch bị NĐTP nhập viện cấp cứu, khám xong cho đơn về, còn có một ít trường hợp truyền dịch xong cho về luôn. Trước đó, một đoàn TP Hồ Chí Minh có 13 trường hợp cũng bị NĐTP vô viện cũng khám ngoại trú cho đơn về. Trong một lúc có nhiều bệnh nhân NĐTP nhập viện cấp cứu chắc chắn là quá tải nhưng bệnh viện chúng tôi đã quen xử lý cấp cứu hàng loạt rồi thì trong những tình huống này chúng tôi điều bác sĩ trực nội viện ra giúp, tăng cường bác sĩ ở nhà lên, tập trung nhân lực để giải quyết. Cả 2 vụ này, bệnh viện chẩn đoán NĐTP dựa vào yếu tố dịch tễ tức là bị hàng loạt sau khi ăn có triệu chứng lâm sàng. Các bệnh nhân NĐTP mức độ nhẹ nên chỉ cho ngoại trú, đa số cho đơn về, một số ít hơi mệt thì được truyền dịch xong cho về luôn, không có ai nằm viện nội trú.

## Giám sát phòng ngừa NĐTP thế nào cho hiệu quả?

Trong 5 năm qua (giai đoạn 2011 - 2016), trên địa bàn tỉnh ghi nhận 22 vụ NĐTP với 1.060 người mắc, trong đó có 4 người tử vong. Các vụ NĐTP xảy ra chủ yếu do các tác nhân vi sinh vật. Nguyên nhân gây tử vong chủ yếu do hóa chất. Khi xảy ra NĐTP các cơ quan chuyên môn đã phối hợp tiến hành điều tra, xử trí kịp thời nhằm hạn chế số ca bị mắc NĐTP, hạn chế tử vong và ngăn cản tình trạng lây lan trong cộng đồng.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh ATTP của tỉnh, các hoạt động phòng chống NĐTP và các bệnh truyền qua thực phẩm được triển khai trên địa bàn như: Định kỳ tổ chức kiểm tra tình hình ATTP trên địa bàn tỉnh, giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm nhằm phát hiện sớm, xử lý, khắc phục kịp thời. Lấy mẫu giám sát sản

phẩm vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản để phân tích các chỉ tiêu chất lượng, chỉ tiêu về ATTP. Giám sát và triển khai lấy mẫu thực phẩm, chủ yếu là thức ăn ngay tại các huyện, thành phố. Kết quả, 5 năm đã tiến hành lấy 1.613 mẫu có 1.106 mẫu đạt chất lượng ATTP (chiếm 68,56%) và 2.787 /3.216 chỉ tiêu giám sát đạt chất lượng (đạt 86,6%).

Tổ chức các hoạt động giám sát ô nhiễm thực phẩm tại các huyện, thành phố trong tỉnh, xây dựng và triển khai kế hoạch giám sát mối nguy gây ô nhiễm thực phẩm và kiểm tra hậu kiểm sản phẩm bao gói sẵn đã được cấp giấy chứng nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm. Kết quả từ 2011 đến nay đã tiến hành giám sát 18.027 mẫu thực phẩm trên toàn tỉnh, trong đó tổng số mẫu đạt là 14.964 mẫu, chiếm 83%, còn 17% mẫu không đạt.

Trang bị test nhanh phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát ATTP cho 12 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Trong 5 năm qua, Chi cục ATVSTP tỉnh đã tiến hành trang bị hơn 490 hộp test các loại phân phối cho các huyện, thành phố. Đồng thời, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, thu hồi, xử lý thực phẩm không đảm bảo an toàn trên các sản phẩm như: chè, rau, thức ăn chăn nuôi và sản phẩm từ thịt.

Ông Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu trong hội nghị tổng kết 5 năm công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn tỉnh mới đây, đã nhấn mạnh: Vấn đề vệ sinh ATTP là vấn đề lớn của xã hội, ảnh hưởng tất cả mọi người tiêu dùng trong xã hội của chúng ta. Ngoài việc thực thi các chính sách của các cơ quan công quyền, còn đòi hỏi có sự tham gia giám sát của người tiêu dùng. Vì vậy, chúng ta phải huy động sức mạnh của xã hội vào việc kiểm tra giám sát, từ chối mua hay chấp nhận mua một sản phẩm do tất cả các cơ sở kinh doanh thực phẩm cung ứng cho xã hội.

**DIỆU HIỀN**



**TS Phạm Thị Bạch Yến**  
Giám đốc Sở Y tế

## “Cái gốc để đảm bảo ATTP là xây dựng nhiều các chuỗi thực phẩm an toàn”

Hàng năm không thể nào tuyệt đối không có vụ NĐTP được, quy định Bộ Y tế giao là đảm bảo hạn chế đến mức mà được Bộ cho phép thì coi như chúng ta đã đảm bảo ATTP. Mục tiêu chúng ta phấn đấu giảm đến mức thấp nhất các vụ NĐTP và tử vong do NĐTP. Trong số 22 vụ NĐTP/5 năm qua, có 16 vụ NĐTP dưới 30 người/vụ và cơ bản NĐTP do thức ăn đường phố, một số các trường hợp do nhận thức người dân vùng sâu, vùng xa còn hạn chế nên NĐTP do uống rượu ngâm củ ấu tàu - loại củ chỉ làm rượu xoa bóp hoặc NĐTP do ăn cá mắm người đồng bào DTTS tự chế biến.

Để phòng chống NĐTP, mạng lưới ATTP phải thường xuyên củng cố, đặc biệt tăng cường công tác quản lý nhà nước về ATTP từ tỉnh - huyện - xã, các ngành chưa phân cấp thì đẩy nhanh phân cấp quản lý về ATTP; hướng dẫn cho các cơ sở, doanh nghiệp kiến thức, thái độ thực hành, đặc biệt là thực hành tránh thói quen là đã được tập huấn rồi nhưng khi kiểm tra thì khâu chế biến sản xuất, kinh doanh thực phẩm vẫn không đảm bảo. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền cho người dân biết để sử dụng thực phẩm sạch cũng như tuyên truyền các cơ sở kinh doanh chế biến cung cấp thực phẩm đảm bảo ATTP. Tôi nghĩ cái gốc để đảm bảo ATTP mà tỉnh đang chỉ đạo là xây dựng nhiều các chuỗi thực phẩm an toàn, các hệ thống HACCP, cũng như VietGAP để cung cấp thực phẩm an toàn cho người dân.

Ngoài các ban, ngành chức năng là Sở Y tế, Nông nghiệp, Công thương thì cần có sự phối kết hợp của chính quyền địa phương các huyện, thành phố cũng như UBNDTTQVN các cấp để đảm bảo tuyên truyền thực hiện tốt công tác ATTP trên địa bàn. Đặc biệt, đối với các huyện, thành phố có nhiều lễ hội như Đà Lạt, nơi quản lý thức ăn đường phố trong những năm vừa rồi còn có vụ NĐTP, chúng ta nên làm thí điểm công tác tập huấn cho cán bộ thanh tra về ATTP ngay tại tuyến xã, phường, thị trấn ở mức độ kiêm nhiệm - đây là văn bản của Bộ Y tế mới chỉ đạo chúng ta nên làm thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP ngay tuyến xã, phường, thị trấn, bởi nếu lực lượng này có kiến thức tốt, hoạt động tốt thì sẽ giúp cho khâu quản lý nhà nước về ATTP, kiểm soát chặt chẽ ngay ở cấp xã, phường, thị trấn.

Khi xảy ra các vụ NĐTP thì chúng tôi rất mong là các sở, ngành, địa phương phải thông báo trên các phương tiện truyền thông đại chúng để cho dân biết và để những cơ sở vi phạm rút kinh nghiệm.



**Ông Nguyễn Mạnh Việt**  
Phó Chủ tịch UBND huyện Đà Lạt

## “Đẩy mạnh thông tin giáo dục truyền thông về ATTP”

Theo thống kê, giai đoạn 2011 - 2016 trên địa bàn huyện có 249 ca bị NĐTP vào bệnh viện, trạm y tế điều trị. Tất cả các ca bệnh đều được điều tra và xử lý tại cộng đồng. Đồng thời, tổ chức truyền thông cho gia đình bệnh nhân và những gia đình xung quanh phòng chống NĐTP, không để xảy ra ngộ độc hàng loạt cũng như tử vong do NĐTP.

Khó khăn hiện nay của địa phương là phần lớn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, phân bố rải rác cho nên việc tham gia tập huấn và tiếp cận kiến thức về ATTP còn hạn chế. Điều kiện vệ sinh tại các cơ sở chế biến thực phẩm, nhất là cơ sở nhỏ lẻ, sản xuất theo mùa vụ, sản xuất thực phẩm truyền thống không đảm bảo. Mặc dù tuyên truyền giáo dục về ATTP song hiệu quả chấp hành còn thấp đối với một số hộ kinh doanh, chế biến thực phẩm khó khăn về vốn để nâng cấp nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị phục vụ cho chế biến, sản xuất thực phẩm nên chưa đảm bảo ATTP.

Giải pháp trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, qua đó tuyên truyền giáo dục người dân chấp hành nghiêm túc các quy định về ATTP. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông cung cấp thông tin ATTP giúp người dân nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi có lợi cho sức khỏe để người dân và cộng đồng phòng chống NĐTP và các bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm.

**DH (ghi)**



## Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc...

TIẾP TRANG 1

... Sự vươn lên của châu Á là sự vươn lên của tập hợp các quốc gia luôn hướng tới hội nhập quốc tế sâu sắc và mạnh mẽ. Với trên 150 hiệp định thương mại tự do và khu vực, chiếm 58% tổng số hiệp định của thế giới, châu Á đi đầu về hợp tác, hội nhập quốc tế.

Tuy nhiên, quá trình hội nhập toàn cầu cũng đang đặt châu Á trước nhiều thách thức. Những diễn biến phức tạp về chủ nghĩa cực đoan tôn giáo, các mối đe dọa khủng bố, các vụ phóng tên lửa trên bán đảo Triều Tiên; những căng thẳng trên Biển Hoa Đông, Biển Đông vẫn đang tiềm ẩn nguy cơ về an ninh, an toàn tự do hàng hải, hàng không của tuyến đường biển quốc tế. Biến đổi khí hậu cùng với những thảm họa về bệnh dịch, thiên tai, gây thiệt hại nặng nề về tài sản và con người. Mối lo ngại về sự đồng nhất và một nền văn hóa phổ quát sẽ làm phai nhạt tính độc đáo và các giá trị bản sắc châu Á.

“Đứng trước thách thức đó, châu Á cần phải làm gì?”, Thủ tướng đặt vấn đề và nêu ra 3 nhóm biện pháp.

Thứ nhất, duy trì môi trường hòa bình, ổn định trong bối cảnh châu Á đang có những thay đổi mang tính cấu trúc. Theo đó, cần tạo dựng quan hệ gắn kết lành mạnh, tăng cường lòng tin, sự thực tâm giữa các quốc gia về an ninh, chính trị và phát triển kinh tế thông qua các hiệp định song phương, đa phương, các liên kết chiến lược khu vực và liên lục địa.

Tập trung giải quyết các khác biệt nội tại khu vực và hành xử có trách nhiệm của các quốc gia trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, tuân thủ luật pháp quốc tế.

Gia tăng sức mạnh mềm châu Á thông qua việc truyền thông, gìn giữ và phát huy tinh hoa văn hóa, nét độc đáo về bản sắc văn hóa và những “giá trị châu Á” mà có Thủ tướng Lý Quang Diệu của Singapore đã từng đề cập đến như tinh thần lao động cần cù, ý thức tiết kiệm, sự hiếu học, tình bằng

hữu và sự gắn kết gia đình... Đồng thời chúng ta mở cửa hợp tác, tiếp thu những tinh hoa, giá trị văn hóa của các châu lục khác.

Thứ hai, giải quyết bài toán về mô hình phát triển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xanh, bền vững và bao trùm. Theo đó, cần tạo sự gắn kết lành mạnh giữa các nền kinh tế, thúc đẩy kết nối nhiều mặt và đa tầng nấc giữa các quốc gia, gồm kết nối hạ tầng mềm nhằm tạo dựng môi trường chính sách thuận lợi cho các hoạt động kinh tế thương mại; kết nối giao thông/hạ tầng cứng để bảo đảm cho sự di chuyển an toàn, thuận lợi của người dân và hàng hóa; kết nối về con người; kết nối về môi trường tự nhiên như hợp tác trong giải quyết các thách thức về biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, an ninh nguồn nước, quản lý thiên tai. Kết hợp hài hòa giữa các giá trị văn hóa hiện tại và các giá trị lịch sử, giữa hiện đại và truyền thống, giữa chủ nghĩa toàn cầu và bản sắc dân tộc, bảo toàn sự đa dạng văn hóa.

Thứ ba, tối ưu hóa nguồn lực, phối hợp và phát huy vai trò tích cực của các định chế quốc tế như Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Ngân hàng thế giới (WB), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF); Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng Châu Á (AIIB)...

Thủ tướng cho rằng, chính những thể chế, tôn chỉ, nguyên tắc, luật lệ được xây dựng bởi các định chế quốc tế này cùng với tổ chức khu vực như ASEAN, APEC... đã góp phần quan trọng duy trì hòa bình, ổn định và thúc đẩy sự phát triển trên toàn thế giới nói chung và châu Á nói riêng.

Thủ tướng chia sẻ: Chúng ta vẫn thường nghe về “Giấc mơ Mỹ” hay “giấc mơ Trung Hoa”, nhưng dường như trên phương diện truyền thông, các giấc mơ Myanmar, giấc mơ Lào, Campuchia hay giấc mơ Việt Nam... còn ít được biết đến. Châu Á phải là một nơi mà ở đó chúng ta sẽ

được lắng nghe về “giấc mơ” của mọi quốc gia, của nước lớn cũng như nước nhỏ, nước phát triển cũng như chưa phát triển. Tất cả đều được đối xử trên nguyên tắc tự do, bình đẳng không sự phân biệt tôn giáo, tín ngưỡng, màu da, sắc tộc hay giới tính. Tất cả cùng hợp tác, đóng góp vì hòa bình và thịnh vượng cho mọi quốc gia, mọi người dân châu Á.

Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu một số nét chính về tình hình kinh tế - xã hội và tiềm năng phát triển của Việt Nam. Việt Nam đang trở thành một thị trường hấp dẫn có sức mua ngày càng lớn với tầng lớp trung lưu chiếm trên 10% dân số và đang gia tăng nhanh chóng.

Thủ tướng nhấn mạnh, trong xu hướng toàn cầu hóa hiện nay, Việt Nam quyết tâm xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hết lòng phục vụ người dân và doanh nghiệp, với những định hướng lớn như kiến tạo các cơ hội phát triển cho đất nước thông qua tăng cường hội nhập quốc tế, tham gia vào các cấu trúc quản trị toàn cầu. Kiến tạo môi trường thuận lợi nhằm phát huy vai trò động lực của kinh tế tư nhân và khả năng tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu dựa trên năng suất lao động và năng lực sáng tạo của nền kinh tế.

Chính phủ kiến tạo mà Việt Nam đang xây dựng đồng nghĩa với lựa chọn cân bằng giữa các chính sách kích thích tăng trưởng kinh tế với việc quản lý sự khan hiếm về các dạng tài nguyên và tính bền vững của môi trường và đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phù hợp với thực tế đòi hỏi của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Khép lại bài phát biểu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng khi nói đến sự thần kỳ châu Á thì không thể không nhắc tới “sự thần kỳ Nhật Bản” và vai trò Nhật Bản trong sự phát triển châu Á, cũng như mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa Việt Nam - Nhật Bản. **TS** (Tổng hợp)

## ĐẠ HUOAI: Hai ô tô đối đầu, 17 người nhập viện

Khoảng 13 giờ chiều ngày 5/6, trên Quốc lộ 20 (đoạn qua thị trấn Madaguoi, huyện Đạ Huoai) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 2 xe ô tô khiến 17 người nhập viện cấp cứu.

Thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe ô tô khách 16 chỗ, mang BS: 51B-214.77 của nhà xe Thịnh Thái (TP Bảo Lộc) do tài xế Nguyễn Trọng Dương (45 tuổi, xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc) điều khiển chạy hướng TP Hồ Chí Minh đi Đà Lạt và khi đến địa điểm trên thì va chạm với xe ô tô 7 chỗ, BS: 51A-687.36 do Nguyễn Minh Hiếu (32 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) điều khiển đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến 17 người đi trên 2 xe ô tô phải vào Trung tâm Y tế huyện Đạ Huoai cấp cứu, trong đó

có 9 người bị thương nặng (có 2 trẻ em) và 8 người bị thương nhẹ (xây xát) đã xuất viện.

Trong số 9 người bị thương nặng có 2 người chấn thương sọ não, 4 người bị gãy xương đùi, 1 người bị chấn thương cột sống và 2 người đa chấn thương (tất cả đều đi xe ô tô 7 chỗ) và hiện đã chuyển về Bệnh viện huyện Định Quán (Đồng Nai) điều trị.

Tại hiện trường, đầu xe ô tô 16 chỗ nằm ở phần đường bên trái, xe ô tô 7 chỗ văng vào lề phía bên phải đường, hai xe hư hỏng nặng.

Sau khi tai nạn xảy ra, Công an huyện Đạ Huoai có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và xử lý vụ việc. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

**ĐÔNG ANH - KHÁNH PHÚC**

## THÔNG BÁO MẤT GIẤY CHỨNG NHẬN QSD ĐẤT

**Công ty TNHH Hoàng Đình**

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5800741687 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 5/6/2009.

Địa chỉ trụ sở chính: **26 đường 28/3 - P 1 - TP Bảo Lộc - tỉnh Lâm Đồng.**

Kính trình báo với quý cơ quan rằng, Công ty TNHH Hoàng Đình đã làm mất 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:

1. AD 265115, thửa đất số 591, diện tích 452 m<sup>2</sup>, tờ bản đồ số 13.

Địa chỉ thửa đất: xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

2. AD 278893, thửa đất số 1968, diện tích 890 m<sup>2</sup>, tờ bản đồ số F.135.I.

Địa chỉ thửa đất: khu phố 4, P.II, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Lý do mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là: do trong quá trình lưu trữ và sửa chữa văn phòng thì Công ty chúng tôi đã làm thất lạc 2 Giấy CNQSD đất nói trên.

Nay Công ty TNHH Hoàng Đình xin được trình báo với Công an Phường I - TP Bảo Lộc sự việc như trên.

**Trần trọng.**

## THÔNG BÁO V/V GIẢI QUYẾT HỒ SƠ ĐĂNG KÝ QSD ĐẤT

• Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Di Linh thông báo

**Hộ ông Ngô Văn Bẩy** được UBND huyện Di Linh cấp Giấy chứng nhận QSDĐ số S 374430 cấp ngày 22/3/2001, vào sổ theo dõi số 3171/QSDĐ có tên trong sổ địa chính trang 9 quyền sang nhượng tại xã Đinh Lạc, cụ thể như sau:

- Thửa 711, tờ bản đồ 56B, diện tích: 10.034 m<sup>2</sup> đất trồng cây lâu năm.

- Thửa 712, tờ bản đồ 56B, diện tích: 1.128 m<sup>2</sup> đất trồng cây lâu năm.

Năm 2004, hộ ông Ngô Văn Bẩy chuyển nhượng thửa số 712, tờ bản đồ 56B, diện tích: 1.128 m<sup>2</sup> đất trồng cây lâu năm tại xã Đinh Lạc cho **ông (bà) Đoàn Văn Hoàng - Võ Thị Liên** thường trú tại thôn Tân Phú, xã Đinh Lạc, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng (nay thay đổi địa chỉ thường trú thành tổ dân phố 17, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh), trong quá trình chuyển nhượng hai bên chưa thực hiện việc chuyển nhượng QSDĐ theo quy định của pháp luật.

Năm 2006, hộ ông Ngô Văn Bẩy chuyển nhượng thửa số 711, tờ bản đồ 56B, diện tích: 10.034 m<sup>2</sup> đất trồng cây lâu năm (năm 2014 đo đạc lại có diện tích là: 9.710 m<sup>2</sup>), tại xã Đinh Lạc cho **bà Nguyễn Thị Toàn**, thường trú tại thôn Đông Lạc III, xã Đinh Lạc, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, trong quá trình chuyển nhượng hai bên chưa thực hiện việc chuyển nhượng QSDĐ theo quy định của pháp luật. Hộ ông Ngô Văn Bẩy đã giao giấy chứng nhận QSDĐ cho bà Nguyễn Thị Toàn.

Hiện nay, hộ ông Ngô Văn Bẩy ở đâu liên hệ với UBND xã Đinh Lạc hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Di Linh để lập thủ tục chuyển nhượng QSDĐ theo quy định của pháp luật.

Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo này được đăng số báo đầu tiên, nếu không có tranh chấp khiếu nại, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Di Linh sẽ chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính, tham mưu cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Lâm Đồng trình Sở Tài nguyên & Môi trường cấp lại giấy CNQSD đất cho **ông (bà) Đoàn Văn Hoàng - Võ Thị Liên** và **bà Nguyễn Thị Toàn** theo quy định của pháp luật, mọi thắc mắc sau này, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Di Linh sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết.

• Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Di Linh thông báo

**Ông Lương Thanh Hiền** được UBND huyện Di Linh cấp Giấy chứng nhận QSDĐ số K 345918 ngày 20/8/1997 vào sổ theo dõi số 1206/QSDĐ, chi tiết như sau:

- Thửa đất số 72 tờ bản đồ số 09, xã Liên Đàm, diện tích 4.246 m<sup>2</sup> (400 m<sup>2</sup> ONT + 3.846 m<sup>2</sup> CLN).

Năm 2008, ông Lương Thanh Hiền chuyển nhượng QSDĐ cho **ông (bà) Phạm Công Nhất** thường trú tại thôn 6, xã Liên Đàm, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, trong quá trình chuyển nhượng hai bên chưa thực hiện việc chuyển nhượng QSDĐ theo quy định của pháp luật và ông Lương Thanh Hiền đã giao giấy chứng nhận QSDĐ cho ông (bà) Phạm Công Nhất.

Hiện nay, ông Lương Thanh Hiền ở đâu liên hệ với UBND xã Liên Đàm hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Di Linh để lập thủ tục chuyển nhượng QSDĐ theo quy định của pháp luật.

Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo này được đăng số báo đầu tiên, nếu không có tranh chấp khiếu nại, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Di Linh sẽ chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính, tham mưu cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Lâm Đồng trình Sở Tài nguyên & Môi trường cấp lại giấy CNQSD đất cho **ông (bà) Phạm Công Nhất** theo quy định của pháp luật, mọi thắc mắc sau này, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Di Linh sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết.